

กิจกรรมการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

หัวข้อการนำเครื่องมือไปทดลองใช้ (Community of Practice : CoP)	
กลุ่มงาน พัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร	ส่วน บริหารจัดการการฝึกอบรม
เรื่อง : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ	
<p>ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. การวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล โดยวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดสัมมนาที่ผ่านมา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานของผู้เกษียณฯ และผู้ที่เกษียณฯ ไม่ทราบข้อมูลในส่วนของรุ่นการสัมมนาแบบพักค้าง ว่าได้เข้าร่วมสัมมนาในรุ่นไหนเนื่องจากในคำสั่งฯ ไม่มีระบุไว้ - ข้อมูลของผู้เกษียณฯ จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร เห็นว่าควรพัฒนาการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล - ข้อมูลของผู้เกษียณฯ ที่ได้จากสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานการศึกษา มีเพียงชื่อตำแหน่ง และสังกัดปัจจุบันเท่านั้น ทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการทำหนังสือทำเนียบผู้เกษียณฯ <p>สามารถพัฒนาด้วยการบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูล</p> <p>๒. การใช้เทคโนโลยีมาสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล</p> <p>โดยสร้างและจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เกษียณฯ ใน Microsoft Excel และเผยแพร่ข้อมูลของผู้เกษียณฯ ใน Google Drive ให้กับหน่วยงานภายนอกให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๒.๑. แหล่งข้อมูลของผู้เกษียณฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ได้รับ คือ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน - สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษา ข้อมูลที่ได้รับ คือ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน - การเวียนสำรวจการเข้าร่วมสัมมนาฯ (พิธีเปิด และสัมมนาพัก-ค้างต่างจังหวัด) ของสถาบันฯ <p>ข้อมูลที่ได้รับ คือ ความประสงค์ในการเข้าร่วมสัมมนาฯ รุ่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาฯ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คู่พักในการสัมมนาฯ</p> <p>๒.๒ การนำเข้าข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล</p> <p>เมื่อได้รับข้อมูลของผู้เกษียณฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>นำมาสร้างฐานข้อมูลและผนวกข้อมูลจาก ๓ แหล่งข้อมูล และจัดเก็บ ใน Microsoft Excel ตามรูปแบบดังนี้</p> <p><u>ข้อมูลส่วนบุคคล</u></p> <p>ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>หน่วยงานต้นสังกัด</p>	

ข้อมูลสำหรับการสัมมนาฯ

ความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีเปิด

รุ่นที่เข้าร่วมสัมมนาฯ

คู่พัก

ข้อมูลสำหรับทำเนียบผู้เกษียณฯ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

๒.๓ การเผยแพร่ข้อมูล

นำฐานข้อมูลของผู้เกษียณฯ ไปไว้ใน Google Drive

๒.๔ การนำไปใช้

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถ update ตรวจสอบและแก้ไขผู้เกษียณฯ
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานได้

สำหรับหน่วยงานและผู้เกษียณฯ สามารถ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้